

CHÍNH SÁCH NỘI DUNG MIRAWEB

Kính gửi Quý khách hàng!

Tenten.vn xin chân thành cảm ơn Quý khách đã truy cập và sử dụng dịch vụ MiraWEB của Tenten.vn.

Chính sách này nhằm cung cấp cho Quý khách thông tin về nội dung được công bố trên trang web của Tenten.vn và các quy định liên quan. Quý khách vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ chính sách này trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của Tenten.vn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, Quý khách đồng ý tuân thủ các quy định và điều kiện được nêu trong chính sách này.

1. Bảo mật thông tin

Tenten.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách theo quy định của pháp luật và chỉ sử dụng thông tin này trong phạm vi công việc. Tenten.vn không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của Quý khách.

2. Nội dung thông tin

Tenten.vn cam kết cung cấp nội dung chính xác và tin cậy cho Quý khách. Tuy nhiên, Tenten.vn không chịu trách nhiệm và hoàn tiền về nội dung hoàn thiện khi được Quý khách công bố ra bên ngoài Internet. Quý khách nên kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

3. Bản quyền

Vui lòng không xuyên tạc, sử dụng mục đích xấu hoặc chủ đề nhạy cảm khi tương tác với MiraWEB. Các chủ đề như tình dục, bạo lực, tôn giáo, vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục và các nội dung không phù hợp khác sẽ không được chấp nhận. Nếu bị phát

hiện hoặc có hiện tượng vi phạm, Tenten.vn sẽ gửi thông báo tới Quý khách. Trong vòng 24 giờ tiếp theo, nếu Quý khách không phản hồi, trang website đó sẽ bị khoá.

Tenten.vn khuyến khích Quý khách sử dụng MiraWEB để trao đổi kiến thức, chia sẻ thông tin bổ ích, tìm hiểu về các lĩnh vực quan tâm và thảo luận với sự tôn trọng lẫn nhau. Tenten.vn tin rằng một cộng đồng trực tuyến lành mạnh và văn minh có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

4. Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web của Tenten.vn có chứa liên kết hình ảnh đến các trang web bên từ phía Unplash và đang tuân thủ theo chính sách Unplash. Quý khách có thể tải hình ảnh về để sử dụng với mục đích cá nhân. Tuy nhiên phải tuân thủ theo chính sách từ Unplash: <https://unsplash.com/privacy>

5. Chính sách hỗ trợ

Quý khách hàng có toàn quyền thao tác trên các blocks (khối) được hiển thị trên trình chỉnh sửa của MiraWEB. Dịch vụ sẽ chỉ hỗ trợ khách hàng thao tác thay đổi dữ liệu web trên giao diện quản trị, không hỗ trợ thêm/sửa/xóa trong code với các chức năng khác hoặc can thiệp vào back-end. Phía nhà cung cấp dịch vụ sẽ cùng phối hợp với khách hàng nếu có sự cố liên quan đến hệ thống hoặc lỗi ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình chỉnh sửa, phát triển website. Đặc biệt, MiraWEB version 1 chưa hỗ trợ tính năng xuất bản ra các nền tảng khác như: WordPress, Html, ..v..v..

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách nội dung của Tenten.vn, xin vui lòng liên hệ với Tenten.vn qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web. Cảm ơn Quý khách đã đọc và hiểu rõ chính sách này.

Trân trọng,

MiraWEB team